



Chuyến phát nhanh đi Đức

Đức, tên đầy đủ là Cộng hòa liên bang Đức, là một quốc gia liên bang nằm ở Trung Âu và có chung đường biên giới với các nước Đan Mạch (về phía bắc), Ba Lan và Séc (phía đông), Áo và Thụy Sĩ (về phía nam), Pháp, Luxembourg, Bỉ và Hà Lan (về phía tây).

Các bang của Đức gồm có: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein,

Các thành phố lớn nhất của Đức là Berlin, Hamburg, München, Köln (Cologne), Frankfurt am Main, Dortmund, Essen, Stuttgart ..

Dịch vụ chuyến phát nhanh đi Đức

NEWTNT Express nhận

chuyến phát nhanh đi Đức

tất cả các loại tài liệu, hàng hóa (hàng quà tặng, hàng mẫu, hàng thông tin) gửi tới Việt Nam. Chúng tôi có hợp đồng đại lý chuyển phát với các hãng chuyển phát nhanh lớn nhất trên thế giới như UPS và DHL. Chúng tôi đặc biệt giúp ích cho và cung cấp trợ giúp để tất cả các khách hàng có nhu cầu vận chuyển.

Đây là những dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế uy tín và chuyên nghiệp nhất trên thế giới. Hàng năm chúng tôi vận chuyển một khối lượng hàng hóa và chi phí rất thấp cho các khách hàng gửi tới Việt Nam đi Đức.

Đức đi kèm của dịch vụ chúng tôi là:

Dịch vụ chính hãng UPS quốc tế;

Dịch vụ uy tín, đảm bảo và chuyên nghiệp nhất trên thế giới;

Dịch vụ trọn gói, nhận và giao tận nơi;

T và h trả đóng gói, kiểm tra, kiểm tra... hàng gửi;

H trả kê khai hải quan hàng xuất, nhập;

Khách hàng có thể tra cứu thông tin vận chuyển trên phạm vi toàn thế giới, rất chính xác và minh bạch;

H trả 24/24h.

Các dịch vụ chuyển phát nhanh đi Đ

Chuyển phát nhanh đến hầu hết các địa điểm tại Đ, thời gian từ 2 đến 3 ngày.

Chuyển phát chậm đến một số khu vực Đ, thời gian từ 3 đến 5 ngày.

Chuyển phát hàng hóa đến các thành phố, trung tâm kinh tế lớn Đ, thời gian từ 2 đến 3 ngày, giao hàng vào buổi sáng.

Để biết thêm thông tin về các

[dịch vụ chuyển phát nhanh đi Đ](#)

quý khách vui lòng liên hệ tại trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ.

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ TM NEWTNT TOÀN C

C s 1: P901 Khu B3 15 Tầng - Đô thị RESCO Phạm Văn Đồng - Hà Nội.

C s 2: Số 2/55/381, đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3752 5466 - Hotline: 0974 21 6886

Chi nhánh Thành phố Vinh

116 đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0382 240 720

Điện thoại: 04.3752 5466 - Hotline: 0974 21 6886

Email: hotronewtnt@gmail.com